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Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um merkingu matvæla.

Frá Katrínu Andrésdóttur.

1. Hvað líður setningu reglugerðar um merkingu matvæla sem innihalda erfðabreyttar líf-
verur eða afurðir þeirra?

2. Er fyrirhugað að setja reglugerð um upprunamerkingar grænmetis og kjötvara?

Prentað upp.


